

ความเป็นมา

ความเป็นมา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เป็นภารกิจ

ของมนุษยชาติที่ 193

ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติตกลงร่วมกันที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่มหาโลก

ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกที่รับรองข้อตกลงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญ

อย่างยิ่งกับภารกิจดังกล่าว โดยได้บรรจุให้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกรอบแนวคิด

ในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ซึ่งระบุให้ “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ

ของการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้

ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals; SEP for SDGs) ในส่วนของกระทรวงการคลัง

ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจังในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการที่ชัดเจนในการยุติความยากจนในทุกที่
ลดความเหลื่อมล้ำ

ในสังคมและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
กระทรวงการคลัง

ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการที่ยัง
ยืนอีกด้วย รัฐวิสาหกิจในฐานะหน่วยงานที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ

ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
จึงสมควรอย่างยิ่ง

ที่จะต้องเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงความ
ยั่งยืน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

เป็นปรัชญาการบริหาร (Management Philosophy)

ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของภาครัฐ กล่าวคือ

เป็นการให้ความสำคัญทั้งในด้านการเพิ่มมูลค่า

(Value Creation) และการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (Environmental
Impact)

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการคลังจึงคาดหวังอย่างยิ่งที่จะเห็นรัฐวิสาหกิจไทย
นำหลักการเรื่องประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจไปใช้ในการดำเนินงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

เพื่อเป็นการผลักดันวาระดังกล่าว คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม

2560

ให้กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงาน

ประจำปีของรัฐวิสาหกิจ

และได้ทยอยนำรัฐวิสาหกิจเข้าสู่การประเมินผลการดำเนินงานหัวข้อนี้ตั้งแต่ปี 2560 ทั้งนี้ เป้าหมายที่คณะกรรมการคาดหวังไว้

คือการที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีการดำเนินงาน

ในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

และมีแผนงานที่ชัดเจนในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร

สู่มาตรฐานสากล (เช่น เป้าหมายที่เรียกว่า Factor 4)

กล่าวคือรัฐวิสาหกิจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่องค์กรได้ ในขณะที่ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม